
สมศ. เตรียมพบ"ดาว์พงษ์"ขอไฟเขียวประเมินรอบ 4
นำเสนอเมื่อ : 6 ต.ค. 2558

สมศ.เตรียมเข้าพบ "ดาว์พงษ์" 8 ต.ค.นี้ ขอไฟเขียวเกณฑ์ประเมินรอบ 4
ที่ทำผ่านระบบออนไลน์ "ชาญณรงค์" ยันพร้อมถอยถ้ารัฐบาลให้ยกเลิก
แต่หากได้รับการเห็นชอบคาดประกาศใช้ 14 ต.ค.นี้

 นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(ผอ.สมศ.) กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
ระบุว่า ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (ปีงบประมาณ 2559-2563) ของ สมศ.
ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ว่า ที่ผ่านมา สมศ.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
และกฎกระทรวงมาโดยตลอด ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัว รมว.ศธ. ทาง
สมศ.จะขอเข้าพบเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่อยู่แล้ว และครั้งนี้ สมศ.ก็ขอเข้าพบ รมว.ศธ.เช่นกัน
โดยเพิ่งได้ลำดับนัดหมายเข้าพบวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึ่งตนจะขอความเห็นเรื่องการประเมินรอบ 4 และนำตัวชี้วัด
รวมถึงเกณฑ์การประเมินเสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาด้วย หากเห็นชอบจะประกาศให้สถานศึกษาทราบในวันที่ 14
ตุลาคมนี้

 "สมศ.มีเจตนาที่จะเข้าพบ รมว.ศธ. เพื่อหารือเรื่องการประเมินรอบ 4 อยู่แล้ว ส่วนกรณีที่ รมช.ศธ.ให้
สมศ.ไปพิจารณาว่าควรจะดำเนินการชะลอการประเมินออกไปหรือไม่นั้น เรื่องนี้คงต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล
หรือผู้ที่มีอำนาจสั่งการลงมา
ซึ่งหากรัฐบาลเห็นว่าการชะลอการประเมินออกไปก่อนจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ทาง
สมศ.ก็ยินดีที่ปฏิบัติตาม เพราะ สมศ.ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ดื้อรั้น แต่ขอให้เป็นคำสั่งที่ชัดเจน" นายชาญณรงค์กล่าว

 ผอ.สมศ.ยืนยันอีกว่า การประเมินรอบ 4
ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแล้ว ซึ่งจะไม่ใช้เกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ
แต่จะเปิดให้สถานศึกษาสามารถเลือกเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับตัวเองได้.
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